



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
เลขที่รับ ๑๖ ฟส
วันที่รับ - ๖ ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา.....

ส่วนฝึกอบรม
วันที่ 287
วันที่ ๒๒/๒/๕๕๕๘
๕๖๖๘

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๑๒ ต่อ ๕๕๐๔
ที่ ทส ๑๖๐๘.๑/๒๙๔ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขอให้ส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/ว ๔๑๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แง้ให้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตามแบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ที่แนบ) ส่งให้สำนักบริหารกลางทราบ เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า จึงขอส่งแผนการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้ จำนวน ๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ส.ก.พ.

(นายสุทัศน์ คงเยี่ยม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนฝึกอบรม

อ.ก.พ.๕๕

(นางสาวถนอม โอบัญฉิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

<input type="checkbox"/>	ฝ่ายบริหารทั่วไป
<input type="checkbox"/>	ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
<input type="checkbox"/>	ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศฯ
<input checked="" type="checkbox"/>	ฝ่ายกิจการพิเศษ
<input type="checkbox"/>	เวียน
<input type="checkbox"/>	ทราบ
<input checked="" type="checkbox"/>	พิจารณาดำเนินการ

ป.ค.
6/2/58
(นายปรีชา องค์กรประเสริฐ)
ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน				
ชื่อส่วนราชการ : สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้				
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมายของ ตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติราชการ ตามประเด็น ยุทธศาสตร์
ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่า อย่างยั่งยืน	เพื่อการผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพ	จำนวนกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๔๕ ล้านกล้า	เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ แบบไม่อาศัยเพศ
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ				
แผนการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมการ ปลูกป่า	ประเด็นยุทธศาสตร์ : ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน			
องค์ความรู้ที่จำเป็น : การเพาะชำกล้าไม้แบบไม่อาศัยเพศ เพื่อการผลิตกล้าไม้คุณภาพ				
<p>เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :</p> <p>๑. เป็นองค์ความรู้ที่ควรถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตกล้าไม้คุณภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>๓. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด้านการเพาะชำกล้าไม้แบบไม่อาศัยเพศ เพื่อการผลิตกล้าไม้คุณภาพ รวมถึงการรวบรวมเทคนิคต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป</p>				
<p>ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>- จำนวนกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว : ๔๕ ล้านกล้า</p>				
ผู้ทบทวน		ผู้อนุมัติ		

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)								
ส่วนราชการ : สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้								
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ป่ากัน พื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน								
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การเพาะชำกล้าไม้แบบไม่อาศัยเพศ เพื่อการผลิตกล้าไม้คุณภาพ								
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : จำนวนกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว								
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ๔๕ ล้านกล้า								
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๑	การบ่งชี้ความรู้ การเตรียมการ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน KM ของหน่วยงาน - ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอองค์ความรู้ - จัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)	ก.พ. ๕๘	- จำนวนเรื่องและคำสั่ง - จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากการระดมความคิดเห็น - ระยะเวลาการดำเนินงาน	อย่างน้อย ๑ เรื่อง/คำสั่ง อย่างน้อย ๑ เรื่อง จำนวน ๘ เดือน(ก.พ.-ก.ย.๕๘)	เจ้าหน้าที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ และปฏิบัติงานด้านการเพาะชำกล้าไม้	ส่วนเพาะชำกล้าไม้		
๒	การสร้างและแสวงหาความรู้ - ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน, ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในสังกัดของส่วนเพาะชำกล้าไม้	มี.ค. - เม.ย. ๕๘	- จำนวนแหล่งที่มาของข้อมูล	อย่างน้อย ๓ แหล่ง	เจ้าหน้าที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ และปฏิบัติงานด้านการเพาะชำกล้าไม้	ส่วนเพาะชำกล้าไม้		
๓	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ - จัดประเภทข้อมูลตามลักษณะข้อมูลให้เป็นระบบและหมวดหมู่ - จัดทำร่างคู่มือเพาะชำกล้าไม้แบบไม่อาศัยเพศเพื่อการผลิตกล้าไม้คุณภาพ	พ.ค. ๕๘ พ.ค. - มิ.ย. ๕๘	- เอกสารและข้อมูลได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและหมวดหมู่ - ร่างเอกสารเพื่อประมวลและกลั่นกรอง	อย่างน้อย ๑ เรื่อง อย่างน้อย ๑ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ และปฏิบัติงานด้านการเพาะชำกล้าไม้	ส่วนเพาะชำกล้าไม้		
๔	การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - ประมวลและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบที่สามารถจะเผยแพร่ได้	มิ.ย. ๕๘	- จำนวนองค์ความรู้ที่จะจัดทำเพื่อเผยแพร่	อย่างน้อย ๑ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ และปฏิบัติงานด้านการเพาะชำกล้าไม้	ส่วนเพาะชำกล้าไม้		

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ	
๕	การเข้าถึงความรู้ - รูปแบบและวิธีการเผยแพร่ ความรู้ที่เหมาะสม	มิ.ย. ๕๘	รูปแบบและวิธีการ เผยแพร่	อย่างน้อย ๒ ช่องทาง	เจ้าหน้าที่ส่วน เพาะชำกล้าไม้ และปฏิบัติงาน ด้านการเพาะชำ กล้าไม้	ส่วนเพาะชำ กล้าไม้			
๖	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - ทางระบบสารบรรณ - กระดานข้อความทางเว็บไซต์	ก.ค. ๕๘	จำนวนครั้งของการ แลกเปลี่ยนความรู้	อย่างน้อย ๔๐ ครั้ง/ ๒ ช่องทาง	เจ้าหน้าที่ส่วน เพาะชำกล้าไม้ และปฏิบัติงาน ด้านการเพาะชำ กล้าไม้	ส่วนเพาะชำ กล้าไม้			
๗	การเรียนรู้ - เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ไป ใช้ในการปฏิบัติงานได้ - การติดตามและประเมินผล การนำความรู้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ส.ค. ๕๘	จำนวนครั้งที่มีการ ขอรับรองความรู้ไปใช้ ปฏิบัติงาน	อย่างน้อย ๔๐ ครั้ง/ ๒ ช่องทาง	เจ้าหน้าที่ส่วน เพาะชำกล้าไม้ และปฏิบัติงาน ด้านการเพาะชำ กล้าไม้	ส่วนเพาะชำ กล้าไม้			
๘	การยกย่องชมเชย - รางวัลหรือการยกย่องชมเชย จากการเข้าร่วมกิจกรรมตาม แผนจัดการความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	ก.ย. ๕๘	จำนวนผู้ได้รับรางวัล/ ยกย่องชมเชย	อย่างน้อย ๒ ราย	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	ส่วน อำนวยการ			
ผู้ทบทวน					ผู้อนุมัติ				

หมายเหตุ : / หมายถึง ดำเนินการแล้ว

O หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ

X หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ